

สยามสาร

สัปดาห์วิจารณ์

ปีที่ 58 ฉบับที่ 38 วันที่ 10 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ราคา 40 บาท



ไม่เก่า...ไม่ตาย

สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่

สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทย



เลควิโรจน์ โกวัฒนะ

เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรให้กับคนรุ่นใหม่ ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้อาณาการเกษตร ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจของไทยเกิดความเข้มแข็ง ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงนามความร่วมมือ “โครงการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการเกษตร” เพื่อสนับสนุนให้บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร ให้เป็นบัณฑิตคนรุ่นใหม่ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และนำความรู้กลับไปพัฒนาชุมชนบ้านเกิด

ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร ถือเป็นหลักสูตรประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของจุฬาฯ ที่เป็นการร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์จุฬาฯ อย่างน้อย 6 คณะ ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการบัญชี สัตวแพทย์ เกษตรศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ ร่วมกับอีก 9 สถาบันวิจัย ถือเป็นหลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์ของการผลิตอาหารการเกษตร การแปรรูป และการขนส่ง บัณฑิตที่จบไปจึงสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาชุมชนบ้านเกิดได้อย่างดี

ด้านนายเลควิโรจน์ โกวัฒนะ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวว่า ภาคการเกษตรถือเป็นส่วนสำคัญของระบบเศรษฐกิจประเทศไทยมาโดยตลอดเป็นที่รองรับด้านอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทย แม้ว่าปัจจุบันจำนวนจะลดลงร้อยละ 40 แต่จากการที่ประเทศไทยประสบภาวะทางเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 และในปี 2551 กลับเป็นการยืนยันให้เห็นโอกาสของภาคเกษตร โดยมีข้อมูลยืนยันว่าภาคเกษตรไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว และยังเป็นแหล่งรองรับแรงงานที่เคยปฏิเสธภาคการเกษตร ซึ่งต้องถูกเลิกจ้างจากภาคอุตสาหกรรมและบริการ ให้มีแหล่งพักพิง มีอาหารประทังชีวิต มีรายได้มีอาชีพทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมาได้ ในขณะเดียวกันคนจำนวนหนึ่งที่กลับไปสู่ท้องถิ่นได้ค้นพบว่าการเกษตรสามารถทำให้ครอบครัวมีความสุข มีความมั่นคงและยั่งยืน

นายวิโรจน์ กล่าวว่า อย่างไรก็ตามประเทศไทยก็ยังมีปัญหาเรื่องคนรุ่นใหม่ไม่สนใจเกษตร ทำให้สังคมการเกษตรเป็นสังคมของผู้สูงวัย ซึ่งมีอายุเฉลี่ยมากกว่า 30 ปี ทำให้ปัญหาเรื่องประสิทธิภาพในการผลิตภาคการเกษตรกลายเป็นคำถามในการพัฒนาการเกษตรในอนาคต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญ ในการผลักดันในการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตร นโยบายนี้ยังปรากฏชัดเจนนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ซึ่งจะเริ่มใช้ในปีงบประมาณ 2555

สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ตลอดจนเป็นหน่วยงานจัดที่ดินเพื่อรองรับให้กับผู้ที่ประสงค์จะเป็นเกษตรกร โดยผ่านกระบวนการ



“

ปัจจุบันประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องคนรุ่นใหม่ ไม่สนใจเกษตร ทำให้สังคมการเกษตรเป็นสังคมของผู้สูงวัย ซึ่งมีอายุเฉลี่ยมากกว่า 30 ปี ทำให้ปัญหาเรื่องประสิทธิภาพในการผลิตภาคการเกษตรกลายเป็นคำถามในการพัฒนาการเกษตรในอนาคต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญ ในการผลักดันในการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตร นโยบายนี้ยังปรากฏชัดเจนนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ซึ่งจะเริ่มใช้ในปีงบประมาณ 2554

”

พัฒนาอย่างเข้มข้น โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งหน่วยงานที่มีความรู้ความชำนาญ มีประสบการณ์ทั้งด้านการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตร และการจัดการเรียนการสอนแก่บัณฑิต ที่มุ่งเน้นให้มีความรู้แบบบูรณาการ ตลอดจนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่สำคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุนเงินทุน เมื่อนำทั้ง 2 หน่วยงานมาผนวกกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อการจัดหาที่ดินให้กับเกษตรกรแล้วย่อมเกิดเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา “โครงการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการเกษตร” ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง โดยหวังว่าโครงการดังกล่าวจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับ



บัณฑิตที่เข้าร่วมโครงการกลับไปพัฒนาพื้นที่ถิ่นชนบทบ้านเกิดในท้ายที่สุด และกลายเป็นกำลังสำคัญของภาคการเกษตรไทย” นายวิโรจน์ ยังพุดคุยถึงมติคณะรัฐมนตรี 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า

ตนเองมีบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดน่านพื้นเพทางบ้านก็ประกอบอาชีพทางการเกษตรอยู่แล้ว และส่วนตัวก็ชอบทางด้านเกษตรอยู่แล้วพอจบ ม.6 ก็คิดว่าจะไปเรียนที่เกษตรที่แม่โจ้ พอจบแล้วก็จะไปเรียนต่อโทด้านบริหาร แต่เมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีโครงการนี้ขึ้นมาก็ตัดสินใจเลือกเรียนที่นี่ เพราะถือเป็นการเรียนรอบยอดทีเดียวเพราะหลักสูตรนี้เขาจะสอนทั้งภาคทฤษฎีปฏิบัติทั้งเรื่องการผลิตทางการเกษตร และการบริหารเรียกว่าครบวงจรเรื่องการเกษตร ซึ่งดีกว่าที่คิดไว้ด้วยซ้ำ

“หลังจากเรียนจบแล้วก็คิดว่าจะไปพัฒนาภาคการเกษตรที่จังหวัดน่าน โดยเฉพาะจะไปดูปัญหาเรื่องของสินค้าเกษตรที่ราคาตกต่ำ และจะเป็นที่ปรึกษาให้กับชุมชนเข้าไปให้คำแนะนำทั้งเรื่องการผลิตสินค้าเกษตร การพัฒนา



คุณภาพการบรรจุที่บ่อ และช่องทางการจัดจำหน่าย เพราะถ้าเกษตรกรสามารถจัดการเรื่องการเกษตรแบบครบวงจรได้ก็จะทำให้เกษตรกรเข้มแข็ง และส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งด้วย”

น.ส.วราภรณ์ มงคลแพทย์ นิสิตปี 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร กล่าวว่า ที่ตัดสินใจเลือกเรียนทางการเกษตร เพราะครอบครัวเป็นเกษตรกรอยู่แล้ว โดยขณะนี้ครอบครัวมีสวนมะม่วงอยู่กว่า 300 ไร่ ที่อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา



คิดว่าเมื่อเรียนจบก็จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดธุรกิจการเกษตรของครอบครัวได้ เพราะการเรียนที่นี้จะได้เรียนรู้แบบครบวงจรตั้งแต่ทฤษฎี การผลิตไปจนถึงการประกอบธุรกิจทางการเกษตร เชื่อว่าเมื่อจบหลักสูตรแล้วก็จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปช่วยธุรกิจของครอบครัว และเกษตรกรในพื้นที่ อ.ปากช่องได้เป็นอย่างดี

การส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ให้เข้าสู่ภาคการเกษตรมากขึ้นถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรของไทย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศ “โครงการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการเกษตร” จึงถือเป็นโครงการที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง เพราะถ้าอนาคตประเทศไทยมีเกษตรกรรุ่นใหม่มากขึ้นก็จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างรากฐานอันมั่นคงให้กับภาคการเกษตรของประเทศได้มากขึ้น

